
 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี ๑๖/๒๕๕๑ 

วันศุกรท่ี  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ผูมาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ปฏิบัติหนาท่ี นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เท่ียงตรง ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล           ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. รศ.วาท่ี ร.ต.สกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖. ดร.จรูญ คํานวนตา ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. นายจุมพล ชุติมา ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ดร.ทองใบ ทองเปาด ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู                        ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐.  นางเพ็ญพรรณ              วังวิวัฒน                ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑.  นางอรวรรณ                 ชยางกูร                  ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
๑๒. ผศ.จรินทร                    ชาติพันธ                รองอธิการบดี     

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๓.  ผศ.เพิ่มศักดิ์        สุริยจันทร              คณบดีคณะครุศาสตร     

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔.  ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ   

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕.  อาจารย ดร.สุธีร นนทภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖.  รศ.ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗.  ผศ.สารุง ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘.  อาจารยสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

อาจารยถนัด                  บุญชัย                    รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแลว 
ในการประชุม คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๑ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

๑๙.  

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 



 ๒

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

ผูไมมาประชมุ 
๑. ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ            นวรัตน                ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๒. นายทินกร นําบุญจิตต ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. นายธวัชวงศ ณ เชียงใหม            ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. นายเรืองชัย   ทรัพยนิรันดร ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. อาจารยพวงทอง พรอมไท             ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นางกนกวรรณ พวงลังกา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางศิริพร                         ธุวดาราตระกลู       ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๓. นางสาวอมตะ                  ปญจไชยา               ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๔. นายโกศล                         แสงงาม                  ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และมอบใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจงกําหนดการประชุมและเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ในการประชุมคร้ังนี้มหาวิทยาลัยมีความ
จําเปนขออนุญาตเพิ่มเติมระเบียบวาระจํานวน ๓ เร่ือง คือ ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  ๓.๒ และ ๖.๒ 
รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  
 ๑.๑ สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยครู-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  แจงวา  สมาคมศิษย เกา 
วิทยาลัยครู - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดทําการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม
เรียบรอยแลว โดยมีท่ีทําการสมาคมตั้งอยูท่ีอาคาร ๗๐ ป จะทําพิธีทําบุญอาคารท่ีทําการสมาคมและ
พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหมในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซ่ึงการดําเนินงาน
ของสมาคมจะมีท้ังในลักษณะของการประสานงานศิษยเกา และการส่ือสารระหวางศิษยเกากับศิษย
ปจจุบัน รวมทั้งยังเปดสํานักกฎหมายราชภัฏเพื่อเปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือเร่ืองกฎหมายใหแกศิษย
เกาและศิษยปจจุบันดวย นอกจากน้ี ท่ีทําการของสมาคมยังเปนสถานท่ีท่ีใหศิษยเกามาพบปะ  และ 
จัดกิจกรรมได สําหรับในระยะตอไปสมาคมจะมีโครงการรวมกับมหาวิทยาลัยอีกหลายเร่ือง  ดังนั้น 
ในสวนของสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยจะเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาใหเกิดประโยชนมากข้ึน 
 



 ๓

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

 ๑.๒ การทําบุญทอดกฐินสามัคคี 
 
 มหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพทําบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณเจดีย 
ทอดถวาย ณ วัดปางหมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงต้ังอยูตรงขามกับวิทยาลัย
แมฮองสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงใหม  ในวันเสาร ท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ดังนั้น  
จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปรวมเปนเจาภาพทําบุญทอดกฐินสามัคคีคร้ังนี้  
โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 

๒.๑   รายงานการประชุมคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๑ วนัท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ 
๒.๒  รายงานการประชุมคร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๑ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๑ วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ และ คร้ังท่ี ๑๕/
๒๕๕๑  วันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑   เสร็จเ รียบรอยแลว   และแจงเวียนรายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๑ วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแกไขหรือเพิ่มเติม  โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงแบบตอบรับกลับมายังสํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัยภายในวันท่ี  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑  มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงแบบตอบรับ
กลับมาใหแกไข จํานวน ๒ คน  ซ่ึงสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว   

 สําหรับรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๑ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๑ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไมไดแจงเวียนใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแกไขหรือ
เพิ่มเติม  แตจัดสงไปพรอมกับเอกสารการประชุมลวงหนาเจ็ดวัน 

 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 
มติสภามหาวิทยาลัย    

 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๑ วันท่ี  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑  
และ คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๑ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ 



 ๔

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองสืบเนื่อง  
 
 ๓.๑   (ราง) ขอบงัคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ 
                           บริหารงานบุคคล พ.ศ. ....  
 
                 รองศาสตราจารย ดร.อานนท  เท่ียงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
นําเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๑  เม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๑  
สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
                  บัดนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๓.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต  ดังนี้ 
 

๑. การบริหารงานบุคคลเปนเร่ืองละเอียดออนและตองการผู เ ช่ียวชาญหรือ
ผูชํานาญการอยางแทจริง จํานวนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกตาม (ราง) ขอบังคับ จํานวนเพียงสองทาน
นั้นยังนอยไป แตไมควรไปเพิ่มจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิสวนมากก็มาจากกรุงเทพฯ โอกาสท่ีจะเขามารวมประชุม
อาจจะนอย หากมีตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑ ทานเขาไปสังเกตการณ
และใหเพิ่มจํานวนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีประสบการณนาจะเหมาะสมกวา 

๒. ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ไปกอน หากมีการปรับเปล่ียน
สามารถปรับปรุงแกไขในภายหลังได 

๓. คณะกรรมการชุดนี้ดําเนินการแทนสภามหาวิทยาลัยในหลายเร่ือง ซ่ึงไมตอง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีก ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีควรมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน 
 

มติสภามหาวิทยาลัย    
 อนุมัติขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑและ

วิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... ตาม (ราง) ท่ีนําเสนอ 
 
 



 ๕

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

 ๓.๒   การสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

                  ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ในฐานะประธานกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  นําเสนอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๑  เม่ือ
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง กําหนด หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการตามประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒  

ผูชวยศาสตราจารยจรินทร ชาติพันธ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู
ดํารงตําแหนงบริหาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย นําเสนอเพิ่มเติมวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕ (๔) กําหนดใหมีองคประกอบกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนไมนอยกวา ๑๐ คน และไมเกิน ๑๕ คน คณะกรรมการสรรหาไดกําหนดจํานวนไว ๑๕ คน แต
มีผูไดรับการเสนอชื่อจํานวน ๑๗ คน ซ่ึงจากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๘ (๒) กําหนดใหดําเนินการสรรหาผูท่ีมี
คุณสมบัติตามขอ ๖ จํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๔) และ
จัดทําบัญชีรายช่ือเรียงลําดับตัวอักษรพรอมประวัติขอมูลประกอบการพิจารณาการดําเนินการ 
ของคณะกรรมการสรรหาจึงเปนไปตามขอบังคับทุกประการเวนแตไมสามารถไดมาซ่ึงผูท่ีมี
คุณสมบัติจํานวนไมนอยกวาสองเทา คือ ๓๐ รายช่ือ 

ท้ังนี้  มีผูทรงคุณวุฒิไดรับการเสนอช่ือ จํานวน ๑๗ คน เรียงลําดับตามตัวอักษร 
ดังนี้ 
    (๑)  นางขนิษฐา   ศรีรัตน 
                           (๒) นางจินดา    จรรญาศักดิ ์
                      (๓)  นายเจนกจิ   สวัสดิโอ 

 (๔)  นายชัดชาญ  เอกชัยพัฒนกลุ 
(๕)  นายณรงค    ตนานุวฒัน 
(๖)  นายทวี     เทพปญญา 
(๗)  นางทองอยู   อานนทวิลาศ 
(๘)  ดร.บุญคิด    วัชรศาสตร 
(๙)  นายประภาส   พลพิพัฒนพงศ 



 ๖

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

(๑๐) นายพยณู    มีทองคํา 
 (๑๑)  นายยุทธพงศ   จีรประภาพงศ 

 (๑๒)  นายรัตน    ปาละพงศ 
(๑๓)   นายวีรพงศ   โตแสงชัย 

 (๑๔)  นายศุรพงศ   พงศเดชขจร 
 (๑๕)  นายเศวต    เวียนทอง 
 (๑๖)  นางสุดาลักษณ   เรียวเธียรชัย 

(๑๗)  นายสุรศักดิ์   เหมาะประสิทธ์ิ 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๕ คน  
เพื่อแตงต้ังเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตอไป  

 
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาดําเนินการเลือกผูทรงคุณวุฒิตามลําดับ ดังนี้ 
 

 ๑. จํานวนผูทรงคุณวุฒิท่ีสรรหามายังไมเปนไปตามขอบังคับ คือไมนอยกวาสองเทา
ของจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๔)  หากจะตองเลือกควรมีการงดใชขอบังคับไปกอน  

๒. ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละคนมีสิทธิเลือกผูทรงคุณวุฒิตามรายช่ือ 
ท่ีนําเสนอไดไมเกิน ๑๕ คน 
 ๓.  ท่ีประชุมเห็นชอบใหมีการลงคะแนนตามบัตรเลือกท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เตรียมไว 

           ๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จํานวน ๑๘ คน ไดดําเนินการเลือก
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๕ คน ดังนี้ 

 (๑) นางขนิษฐา    ศรีรัตน 
 (๒) นางจินดา    จรรญาศักดิ ์

(๓) นายเจนกจิ    สวัสดิโอ 
(๔) นายชัดชาญ   เอกชัยพัฒนกลุ 
(๕) นายณรงค    ตนานุวฒัน 
(๖) นางทองอยู    อานนทวิลาศ 
(๗) ดร.บุญคิด    วัชรศาสตร 
(๘) นายประภาส   พลพิพัฒนพงศ 
(๙) นายยุทธพงศ   จีรประภาพงศ 
(๑๐) นายรัตน    ปาละพงศ 

 (๑๑) นายวีรพงศ   โตแสงชัย 
 (๑๒) นายศุรพงศ   พงศเดชขจร 



 ๗

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

 (๑๓) นายเศวต    เวียนทอง 
 (๑๔) นางสุดาลักษณ   เรียวเธียรชัย 
 (๑๕) นายสุรศักดิ์    เหมาะประสิทธ์ิ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.   เห็นชอบใหมีการงดใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๘ (๒) เฉพาะการดําเนินการในครั้งนี้ 
 ๒.  เห็นชอบใหแต ง ต้ัง ผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการส ง เสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๕ คน ดังนี้ 
(๑) นางขนิษฐา   ศรีรัตน 
(๒) นางจินดา   จรรญาศักดิ ์
(๓) นายเจนกจิ   สวัสดิโอ 
(๔) นายชัดชาญ   เอกชัยพัฒนกลุ 
(๕) นายณรงค   ตนานุวฒัน 
(๖) นางทองอยู   อานนทวิลาศ 
(๗) ดร.บุญคิด   วัชรศาสตร 
(๘) นายประภาส   พลพิพัฒนพงศ 
(๙) นายยุทธพงศ   จีรประภาพงศ 
(๑๐) นายรัตน   ปาละพงศ 
(๑๑) นายวีรพงศ   โตแสงชัย 
(๑๒) นายศุรพงศ   พงศเดชขจร 
(๑๓) นายเศวต   เวียนทอง 
(๑๔) นางสุดาลักษณ   เรียวเธียรชัย 
(๑๕) นายสุรศักดิ์   เหมาะประสิทธ์ิ 

  ๓.  มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้ันตอนตอไป  ในกรณี 
ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับเลือกตามขอ ๑ ไมยินยอมรับการทาบทาม แตถามีจํานวนผูทรงคุณวุฒิท่ี
ยินยอมรับการทาบทามรวมแลวไมนอยกวา ๑๐ คน ใหแตงต้ังตามจํานวนเทาท่ีมี 
 

๓.๓  การสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ในฐานะประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม นําเสนอท่ีประชุมวา 
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๑   เ ม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑  



 ๘

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการยก (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เร่ือง นโยบายและแผนพัฒนาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ 
เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการสรรหาผูอํานวยการ และกรอบการนําเสนอผลงานและแนวการ
บริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมของผูสมัครและผูไดรับการเสนอช่ือเขารับการสรรหา
บุคคลท่ีสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๓ และ ๓.๓ – ๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา 

 
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต สรุปไดดังน้ี 
 

๑. เอกสารหมายเลข ๓.๓ - ๑ หนา ๒ ขอ ๒.๖ ควรยกไปเปนหัวขอใหมอีก ๑ ขอ
โดยใหมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดวย 

๒. เอกสารหมายเลข ๓.๓ หนา ๒ ขอ ๑.๓ การจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเสริม
สําหรับนักศึกษาใหม ควรเปนหนาท่ีของสาขาวิชา เพราะไมเชนนั้นหากเราไมไปขับเคล่ือนหรือ
ผลักดันทางสาขาวิชาก็จะไมเกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการคัดเลือกอาจารย
เขามาสอนก็ควรไดรับการพิจารณาอยางดีดวย 
 ๓.  การจัดหลักสูตรเสริม โดยปกติเวลาเรียนปกติของนักศึกษาก็จะเต็มแลว ทําให
ตองนํานักศึกษามาเรียนในชวงเชากอนท่ีจะเริ่มเรียนตามเวลาปกติ เวลาเที่ยง และเวลาเย็น สงผล
กระทบตอหองเรียน และท่ีผานมาการจัดสอนก็ตองจางอาจารยพิเศษมาสอนซ่ึงไมไดมีหลักประกัน
วาอาจารยพิเศษจะมีประสบการณมากแคไหนเพียงไร สถาบันภาษาจึงไมควรมีหนาท่ีตรงน้ีแตนาจะมี
หนาท่ีในการจัดกิจกรรมเสริมท่ีจะใหนักศึกษาไดเรียนจากประสบการณตรงและมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ อาจมีกิจกรรมท่ีจัดเปนกลุมสนทนาเล็กๆ ตามความสนใจของนักศึกษา ซ่ึงนาจะทําให
นักศึกษาเกิดการพัฒนาได   
 ๔. สถาบันภาษาควรทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
พัฒนาตนเองใหมีความเช่ียวชาญหรือตองการพัฒนาทักษะในดานการส่ือสารภาษาตางประเทศไดมา
ฝกทักษะการส่ือสารใหดีข้ึน 



 ๙

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

 ๕. นักศึกษาท่ีเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานตางกัน บางคนสําเร็จการศึกษามา
จากการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ซ่ึงอาจไมไดเรียนภาษาอังกฤษ ฉะนั้น ประเด็นปญหาคือเม่ือเขา
ไปเรียนภาษาอังกฤษซ่ึงคณะรับผิดชอบอยู ๔ รายวิชาจึงเกิดปญหาข้ึนเพราะบางคนยังเขียน
ภาษาอังกฤษไมเปน สงผลใหตองจัดหลักสูตรตรงนี้ข้ึนเพื่อเสริมทักษะเบ้ืองตนใหนักศึกษามีความ
พรอมกอนท่ีจะไปเรียนรายวิชาในสาขา จึงเห็นวาควรเปนหนาท่ีของสถาบันภาษาที่จะฝกบุคคลท่ี
ไมมีความพรอมเหลานี้  

๖. ภาษาอังกฤษมีเรียนท้ังหมด ๔ รายวิชาตลอดหลักสูตร ขณะน้ีตองจางอาจารย
พิเศษถึง ๓๐ คนตอภาคการศึกษาเนื่องจากอาจารยไมพอ ดังนั้น ถาสถาบันภาษาดําเนินการตรงน้ี
นาจะเปนส่ิงท่ีถูกตองเนื่องจากไมใชรายวิชาหลักเปนเพียงหลักสูตรเสริม และมหาวิทยาลัยสามารถที่
จะจางบุคลากรที่มีความเหมาะสมมาสอนได สวนในเร่ืองการบริหารจัดการตารางเรียนนั้น เปนเร่ือง
ของมหาวิทยาลัยถาสามารถจัดไดไมวาจะเปนเวลาใด และไมนาจะสงผลกระทบจนเกินไป  
 ๗. กรณีนโยบายตามขอ ๑.๒ หมายถึงนักศึกษาเดิมเขามาเรียนในรายวิชานั้น  
โดยเปนลักษณะเรียนดวยตนเอง ซ่ึงอาจารยจะมอบหมายงานใหและนัดหมายวาภาคการศกึษาหน่ึงจะ
เขามาพบกี่คร้ัง สวนในขอ ๑.๓ เปนกรณีนักศึกษาใหม จะมีการตรวจสอบวานักศึกษามีความรู
ภาษาอังกฤษมากนอยเพียงใดและควรจะเรียนอยางไร 
 ๘.  เร่ืองการอบรมทางดานภาษาตามนโยบายขอ ๑.๖ นั้น ควรเปนหนาท่ีของ
สถาบันภาษา แตสําหรับขอ ๑.๒ นั้น บทบาทในเร่ืองการเรียนการสอนควรอยูในศาสตรนั้นๆ ดังนั้น 
จึงควรเปนหนาท่ีของสาขาวิชา ยกตัวอยางเชนในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียงจะมีการแยกช้ันเรียนของนักเรียน ระหวางนักเรียนท่ีเรียนเกงกับนักเรียนท่ีไมเกงออกจากกัน 
ดังนั้น เม่ือมีนักศึกษาใหมเขามาควรเปนหนาท่ีของสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีจะสอบกอนเขาช้ันเรียน
เพื่อวัดระดับความรูของนักศึกษา นักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษไมเกงควรจัดใหเรียนในหองเรียน
เดียวกันแลวนําอาจารยเกง ๆ มาสอน โดยเช่ือวาเพียง ๔ รายวิชานี้ก็สามารถทําใหนักศึกษาเกงข้ึนได 
และจําเปนตองหาวิธีท่ีจะทําใหนักศึกษาเหลานี้เกงข้ึนใหได 
 ๙. มหาวิทยาลัยท่ัวไปโดยเฉพาะท่ีเปนของเอกชน นักศึกษาที่เขามาเรียนมีพื้นฐาน
ออนกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมาก แตเม่ือสําเร็จการศึกษาออกไปแลวสถานประกอบการท่ี
ตองการนักศึกษาท่ีมีความรูภาษาอังกฤษก็รับเขาทํางาน และวิธีการบริหารจัดการจะคลายๆแบบนี้ คือ
จะจัดใหมีศูนยภาษาท่ีเปดใหบริการตลอด นักศึกษาทุกคนสามารถเขามาใชบริการในเวลาที่วางจาก
การเรียน จึงไมใชเปนเร่ืองท่ีแยงงานวิชาการของคณะมาทํา  เนื่องจากคณะมีรายวิชาภาษาอังกฤษเปน
วิชาบังคับของทุกๆคนท่ีเขาเรียน การจัดภาษาอังกฤษตามปกติก็ตองรับผิดชอบนักศึกษาจํานวนมาก
แลว ถาหากมีหนวยงานมาชวยเสริมนาจะมีประโยชน จึงไมควรใหตัดขอ ๑.๒ ออกไป ถาคงไวจะ
เปนทางเลือกใหสามารถทําได ไมใชการบังคับวาตองทํา ซ่ึงการสอนเสริมนี้จะมีวิธีการสอนอีก
ลักษณะหน่ึง คือ การสอนเสริมจะเนนใหรูภาษาอังกฤษในสิ่งท่ีควรจะรู และจะมุงใหเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชไดจริง แตการสอนในรายวิชาปกติจะเปนการสอนแบบวิชาการซ่ึงก็มี



 ๑๐

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

 ๑๐.  การสอนเสริมนี้เปดสอนฟรี ไมเก็บเงินเพิ่ม ใครจะเรียนหรือไมเรียนก็ได  
จะเร่ิมมาเรียนเม่ือไหรก็ได และมีสอนทุกภาษา ไมวาจะเปนภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญ่ีปุน เยอรมัน 
โดยเปนศูนยท่ีเสริมไมใชลักษณะศูนยท่ีจัดการเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนมีท้ังแบบกลุมและแบบ
ศึกษาดวยตนเองและมีอุปกรณประกอบการเรียนการสอนใหครบถวน  

๑๑. ไมควรเนนเฉพาะนักศึกษาใหม ควรเปดกวางสําหรับนักศึกษาเกาดวย 
๑๒. การจัดหลักสูตรเสริมนี้แกนักศึกษา ไมวาจะเปนจากศูนยภาษา หรือทางคณะ

จะเปนผูจัดการเรียนการสอนใหก็ลวนทําได เพียงขอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาและชวยเพิ่ม
ความสามารถทางดานภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษา ซ่ึงกรณีท่ีจะมีการจัดหลักสูตรใดๆข้ึนมา 
ผูบริหารสามารถจัดใหคณะกับสถาบันภาษามาปรึกษารวมกันวาหลักสูตรใดใครควรจะรับผิดชอบ 
และใครจะสามารถจัดการหลักสูตรนั้นๆได 

๑๓. การเรียนภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองเพียงแค  
๔ รายวิชานั้นยังไมเพียงพอ แมแตผูท่ีเคยเรียนภาษาอังกฤษมาต้ังแตสมัยประถมศึกษาจนเรียนจบ 
ใชเวลาหลายป ยังไมสามารถส่ือสารหรือพูดภาษาอังกฤษได บางโรงเรียนก็เนนเร่ืองการพูด  
บางโรงเรียนก็เนนเร่ืองไวยากรณหรือการเขียน ตามประสบการณท่ีเคยเปดรับสมัครพนักงานไดมี
การสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ พบวาบางคนท่ีเห็นวาเรียนภาษาอังกฤษไดเกรด A หรือ B กลับพูด
ภาษาอังกฤษไมไดเลย  โดยผูท่ีรูภาษาท่ี ๒ แลวไปเรียนภาษาท่ี ๓ จะแตกตางกันมากกับคนท่ีรูภาษา 
ท่ี ๑ แลวไปเรียนภาษาท่ี ๒  ดังนั้น หากจะเนนแค ๔ รายวิชา ในการศึกษา ๔ ปนี้ ควรใหมีความ
ชัดเจนวาจะเนนไปทางพูดหรือเขียน นอกจากนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางอาเซียนจะเปดเสรีแรงงาน 
คาดวาชาวตางชาติจะเขามาแขงกับประเทศไทย และภาษาของชาวตางชาตินั้นไดเปรียบเพราะทําได
ท้ังการเขียนและการพูด ซ่ึงก็ไมรูวานักศึกษาไทยจะทําไดแบบนั้นหรือไม ดังนั้น ควรจะตองเนนเร่ือง
การพูดไปกอนแลวใหศึกษาในเร่ืองการเขียนดวยตนเอง 

๑๔. ตามนโยบายขอท่ี ๓ ดานการพัฒนาศูนยศิลปวัฒนธรรมใหเปนหนวย
ประสาน สนับสนุนดานการปฏิบัติภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนั้น ควรให
ความสําคัญกับเร่ืองวัฒนธรรมควบคูกับศีลธรรมและจริยธรรม ใหความสําคัญและเผยแพรความรู
เกี่ยวกับวีรบุรุษที่นาภาคภูมิใจใหคนในทองถ่ินทราบ และนําส่ิงใกลตัวมาใหความรูเปนภาษาท่ีเขาใจ
ไดงายดวย เชน เร่ืองเกี่ยวกับปราชญชาวบาน และประวัติบุคคลท่ีอยูในธรรมะ เปนตน  
 



 ๑๑

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    
๑. อนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง นโยบายและ

แผนพัฒนาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ เพื่อใชเปนกรอบและทิศทาง
ในการสรรหาผูอํานวยการ  

๒. เห็นชอบกรอบการนําเสนอผลงานและแนวการบริหารสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมของผูสมัครและผูไดรับการเสนอช่ือเขารับการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

๓. มอบอธิการบดีนําขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการตามแตจะเห็นสมควร และควรหาวิธีการที่จะเกิดผลตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ตลอดจนวิธีการท่ีจะทําใหนโยบายในทุก ๆ ดานเกิดผล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ   

 
๔.๑   การกําหนดระดับตําแหนงประเภทผูบริหารในสวนราชการ   

 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม คร้ังท่ี ๓ และการเปล่ียนชือ่ตําแหนง 
          ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุม 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบใหกําหนดระดับตําแหนงประเภท
ผูบริหาร จํานวน  ๒  ตําแหนง  ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๗  และมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนช่ือตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบไวในการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

  เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหนง
ผูบริหาร  ควรแกไขตารางรายละเอียดการกําหนดระดับตําแหนงประเภทผูบริหารตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๑ ในสวนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน “หัวหนาสํานักงานเลขานุการ”  
เปล่ียนเปน “หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ”   



 ๑๒

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย    

รับทราบ 
 

๔.๒   ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตัง้ 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับท่ี ๒) 

          
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ไดสงประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ประกาศ ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  เพื่อให
สภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนนั้น  บัดนี้  คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๑  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๒) 
ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงระดับเช่ียวชาญพิเศษในสํานักงาน
อธิการบดีเพิ่มข้ึนอีกตําแหนงหนึ่ง  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ประธาน ก.พ.อ.) ไดลง
นามในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑  และไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง  ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑  แลว 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอสงประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการ
กําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
(ฉบับท่ี  ๒ )  เพื่ อใหสภาสถาบัน อุดมศึกษาใช เปนแนวทางในการออกขอบัง คับว าดวย 
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน  และเม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาไดออกขอบังคับแลวใหแจง ก.พ.อ.ทราบดวย               

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย    

 รับทราบ และมอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พิจารณาดําเนินการแกไขขอบังคับท่ีเกี่ยวของตอไป 
 



 ๑๓

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

 
๔.๓   ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายใน 
          สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา คณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ไดออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการจัดต้ังสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑   
เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๑  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 มติสภามหาวิทยาลัย    

 รับทราบ 
 

๔.๔   ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมใีนสถาบันอุดมศึกษา 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา ดวย ก.พ.อ. มีมติใหแกไขประกาศ 
ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  ฉบับลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

๑. ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

๒. ตัดความในขอ ๖ เร่ืองโทษทางจรรยาบรรณ ออก 
๓. ตัดขอ ๕ (๒) เร่ือง การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางจรรยาบรรณออก เนื่องจาก 

ตัดเร่ืองโทษทางจรรยาบรรณออกแลวเพือ่ใหสอดคลองกัน 
ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธาน ก .พ.อ. ไดลงนาม 

ในประกาศ  ก .พ .อ .  ท่ีไดมีการแกไขแลว  เ ม่ือวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๑  และไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง  ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ แลว 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย    
 รับทราบ และมอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พิจารณาดําเนินการแกไขขอบังคับท่ีเกี่ยวของตอไป 



 ๑๔

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

 
๔.๕   ผลการสํารวจคุณภาพชีวติของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

สภาคณาจารยและขาราชการ และมหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้ออกไป 
กอนเพื่อดําเนินการใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
 

๔.๖   คําสั่งเรียกใหทําคําใหการเพิม่เติม คดีหมายเลขดําท่ี ๑๘๔/๒๕๕๑   
          ของศาลปกครองเชียงใหม 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากการท่ีอาจารย 

พวงทอง  พรอมไท ไดฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม โดยมีสภามหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีท่ี ๑ 
และอธิการบดีเปนผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี 
๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคําใหการแกคําฟอง  และคณะกรรมการได
ดําเนินการจัดทําคําใหการเรียบรอยแลวและสงศาลปกครองเชียงใหมเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ 
รายละเอียดตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี ๒๑/๒๕๕๑  ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๑  แตตามกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองก็จะสงคําใหการแกคําฟองกลับไปให 
ผูฟองคดี  ซ่ึงขณะนี้ผูฟองคดีไดมีคําคัดคานคําใหการแลว ศาลปกครองเชียงใหมจึงมีคําส่ังเรียกให 
ทําคําใหการเพิ่มเติมแกคําคัดคานคําใหการแกคําฟอง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖ 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและขออนุญาตใหคณะกรรมการรางคําใหการ
แกคําฟองชุดเดิมดําเนินการตอไป 

 
มติสภามหาวิทยาลัย    
 รับทราบ และมอบใหคณะกรรมการรางคําใหการแกคําฟองชุดเดิมดําเนินการ

ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 
๕.๑ อนุมัติใหปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
          ปการศึกษา  ๒๕๕๐ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยสภาวิชาการในคราวประชุม 
คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๑  เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๑ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษา 



 ๑๕

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  จํานวน ๑๐๐ คน  จําแนกเปน 

• ระดับปริญญาตรี   ๘๙  คน 

• ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ            ๓  คน 

• ระดับปริญญาโท         ๘  คน 
           รวม           ๑๐๐  คน 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑  
 

 มติสภามหาวิทยาลัย    
 อนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๐ จํานวน ๑๐๐ คน ตามบัญชีรายช่ือท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 
๕.๒ การปรับปรุงตาํแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 เพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
 

 รองศาสตราจารย ดร.อานนท  เท่ียงตรง  ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  นําเสนอผลการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  จํานวน ๑๐ ราย ดังนี้ 
 ๑. ผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอไมอยูในเกณฑท่ีจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ดังนั้น  ผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอมีคุณภาพไมอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการจึงมีมติเห็นวา ไมสมควร ใหกําหนดตําแหนงและแตงต้ัง
ผูเสนอขอเปนตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย และผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย คือ 



 ๑๖

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

  ๑ .๑   นางวิ ไล   บุญญประภา  ผู ช ว ยศาสตราจารย  ระดับ  ๘  สั งกั ด 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย สาขาวิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  โดยวิธีพิเศษ 
  ๑ .๒  นายพัฒนา   บุญญประภา   ผูช วยศาสตราจารย  ระดับ  ๘  สังกัด 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย สาขาวิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
  ๑ .๓  นางสาวปยะดา   พูลทาจักร  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  ๘  สังกัด 
คณะครุศาสตร ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน 
  ๑ .๔  นายประ ชัน   รั กพงษ   ผู ช ว ยศ าสตร าจ า ร ย  ระดั บ  ๘  สั ง กั ด 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดยวิธีพิเศษ 
  ๑.๕ นางชินรัตน  มวงงาม  อาจารยระดับ ๗  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
  ๑.๖  นางนันทนา  อัคนิถิน  อาจารยระดับ ๗ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ   
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการจัดการ 
 ๒.  ผลงานทางวิชาการของผูเสนอขออยูในเกณฑท่ีจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ดังนั้น  ผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการจึงมีมติเห็นวาสมควร ใหกําหนดตําแหนงและแตงต้ัง 
ผูเสนอขอเปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย คือ 
     ๒ .๑  นางศันทนี   คุณชยางกูร  อาจารย  ระดับ  ๗   สังกัดคณะครุศาสตร 
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา ไมกอนวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
      ๒.๒ นางสาวสุกัญญา  คํานวณสกุณี  อาจารย ระดับ ๗ สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ  ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี  ไมกอนวันท่ี ๓ 
ตุลาคม  ๒๕๕๑ 
      ๒.๓ นางสาววรรณิดา  ถึงแสง อาจารย ระดับ ๗ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาจีน ไมกอน
วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ 



 ๑๗

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

      ๒.๔ นายชวิศ  จิตรวิจารณ  อาจารย ๓ ระดับ ๘ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม ไมกอนวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.  เห็นชอบผลการพิจารณาการประเ มินผลงานทางวิชาการของ 
นางวิไล  บุญญประภา ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ ไมอยูในเกณฑเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  โดยวิธีพิเศษ 
 ๒.  เห็นชอบผลการพิจารณาการประเ มินผลงานทางวิชาการของ 
นายพัฒนา  บุญญประภา ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ ไมอยูในเกณฑเล่ือนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 ๓.  เห็นชอบผลการพิจารณาการประเมินผลงานทางวิชาการของนางสาว 
ปยะดา  พูลทาจักร  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ ไมอยูในเกณฑเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    
 ๔.  เห็นชอบผลการพิจารณาการประเ มินผลงานทางวิชาการของ 
นายประชัน  รักพงษ   ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ ไมอยูในเกณฑเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดยวิธีพิเศษ 
 ๕.  เห็นชอบผลการพิจารณาการประเ มินผลงานทางวิชาการของ 
นางชินรัตน  มวงงาม อาจารย ระดับ ๗  ไมอยูในเกณฑเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร       
 ๖.  เห็นชอบผลการพิจารณาการประเ มินผลงานทางวิชาการของ 
นางนันทนา  อัคนิถิน  อาจารย ระดับ ๗  ไมอยูในเกณฑเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย สาขาวิชาการจัดการ          
 ๗.  อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงและแตงต้ัง  นางศันทนี  คุณชยางกูร อาจารย 
ระดับ  ๗  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา  ตั้ งแตวันท่ี  
๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๑ 
 ๘.  อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงและแตงต้ัง นางสาวสุกัญญา คํานวนสกุณี 
อาจารย ระดับ ๗ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี  ตั้งแตวันท่ี ๓ ตุลาคม  
๒๕๕๑ 
 ๙.  อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงและแตงต้ัง นางสาววรรณิดา ถึงแสง อาจารย 
ระดับ ๗ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแตวันท่ี ๒๕ กันยายน  ๒๕๔๙ 



 ๑๘

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

  ๑๐. อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงและแตงต้ัง นายชวิศ  จิตรวิจารณ  อาจารย ๓ 
ระดับ ๘ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ตั้งแตวันท่ี  
๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๐ 
  ๑๑. กรณีมีการอุทธรณเกี่ยวกับการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของผูเสนอ
ขอในภายหลัง  ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงวิชาการ 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗  
และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  การพิจารณาตําแหนงวิชาการ ตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๐   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหรับเร่ืองอุทธรณไวพิจารณา  และ
มอบใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสงเร่ืองอุทธรณใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
พิจารณาคําอุทธรณตอไป  แลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 ๕.๓   การรองทุกขของผูชวยศาสตราจารยพิชติ  จักรปง เร่ือง คัดคานการมอบ 
                          ใหอธิการบดีรับการรองเรียนและรองทุกขไปพิจารณาดําเนินการ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุม คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๑  เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑  ไดพิจารณาการรองทุกขและ 
ขอความเปนธรรมของผูชวยศาสตราจารยพิชิต  จักรปง และสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ 
การรองเรียนและรองทุกขของผูชวยศาสตราจารยพิชิต  จักรปง  โดยมอบใหอธิการบดีรับไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

บั ดนี้  นายกสภ ามห า วิ ท ย า ลั ย ได รั บ เ ร่ื อ ง ร อ ง เ รี ยนและ ร อ ง ทุ กข จ า ก 
ผูชวยศาสตราจารยพิชิต จักรปง ซ่ึงมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อคัดคานการมอบให
อธิการบดีรับการรองเรียนและรองทุกข ตามบันทึกขอความ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๑  
โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑  และนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑  ซ่ึงผูชวยศาสตราจารยพิชิต จักรปง ไดให
เหตุผลในการคัดคาน  ดังนี้ 
 ๑.  ขาพเจาไดนําเร่ืองเสนออธิการบดีเพื่อดําเนินการใหเกิดความถูกตองมาโดย
ตลอดแตไมไดรับการพิจารณาและถูกอธิการบดีตําหนิกลาวโทษ ข้ันตอนดังกลาวไดผานมาแลว  
ขาพเจาจึงเรียนมายังนายกสภามหาวิทยาลัย  เพื่อขอความเปนธรรมในความเปนมนุษย  ในความเปน
ขาราชการ ในความเปนผูใตบังคับบัญชาอันมีกฎหมายใหความคุมครองในการปฏิบัติราชการ 



 ๑๙

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

  ๒.  ขาพเจาถูกกระทําโดยผูบริหารของมหาวิทยาลัย ตั้งแตป ๒๕๔๘ เปนตนมา
จนกระท่ังปจจุบัน  ขาพเจาจึงไดพยายามเรียกรองหาความถูกตอง ความเปนธรรมเพื่อเปนการ
ตรวจสอบการกระทําของตนเองมาโดยตลอด 
 ๓.  คณะผูบริหารและผู เกี่ยวของกระทําผิดกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะการรับนักศึกษาเขาเรียนในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  
และการขออนุมัติพระราชทานปริญญาบัตรครุศาสตรมหาบัณฑิตใหแกนักศึกษาสาขาการบริหาร
การศึกษา 
 ๔.  คณะผูบริหารและผูเกี่ยวของ  กระทําผิดในการเบิกจายเงินตามโครงการ 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและผูบริหารการศึกษาดังรายละเอียดท่ีนําเสนอ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

๑. เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับผูรองเรียน ควรมอบเร่ืองนี้ใหกับคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) พิจารณาวาส่ิงท่ีผูรองเรียนกลาวอางมานั้นมีเหตุ 
มีผลหรือมีมูลหรือไมอยางไร 

๒. สภามหาวิทยาลัยควรรับเร่ืองรองเรียนนี้ไวแลวสงใหคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) พิจารณาดําเนินการตอไปใหเร่ืองดังกลาวคล่ีคลาย  เพราะถา
สภามหาวิทยาลัยไมรับเร่ืองไวก็อาจสงผลใหมีการฟองรองตอศาลปกครองและเกิดปญหายุงยากมาก
ข้ึนไปอีกในภายหลัง 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับเร่ืองการคัดคานมติสภามหาวิทยาลัยของผูชวยศาสตราจารยพิชิต จักรปง 

และมอบใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) รับเร่ืองการรองทุกข
และขอความเปนธรรมไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
๕.๔  การปรับปรุงแกไขขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
         วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา  ผูชวยศาสตราจารยสารุง   
ตันตระกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดทําหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม  เพื่อขอปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหา



 ๒๐

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
นําเสนอท่ีประชุมวา ดวยเหตุท่ีมีการไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงใหสิทธิพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามากข้ึน 
แตขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดี พ.ศ. 
๒๕๔๗ บุคลากรที่เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายผูสอนไมมีสิทธิในการเสนอชื่อและไมมี
สิทธิเลือก  ดังนั้น จึงเสนอขอใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหา
บุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายการสอนมีสิทธิ
เสนอช่ือและมีสิทธิเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีได  

และในการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ภายใน) เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ภายใน) ไดพิจารณารวมกันและเห็นสมควรใหแกไขเพิ่มเติมอีก 
โดยมอบหมายใหเปนผูนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้   

๑.  แกไขความหมายบทนิยาม “บุคลากรของคณะ” โดยใหหมายความรวมถึง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายการสอนดวย และใหเพ่ิมความในวรรคทาย ขอ ๑๑ “ใหกรรมการ
สรรหาแตละคนมีสิทธิลงคะแนนไดคนละหน่ึงช่ือและลงคะแนนโดยวิธีลับ”  

๒.  ตัดกรรมการตามขอ ๖ (๔) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  คือ กรรมการท่ีไมเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จํานวนสองคนซ่ึงเลือกจากบุคลากรท้ังหมดของคณะ โดยมีเหตุผลวากรรมการสองคนน้ี
สามารถใชสิทธิหยั่งเสียงของท่ีประชุมในคณะ และยังสามารถใชสิทธิในคณะกรรมการสรรหาได 
อีกรอบ 
  ๓.  ยกเลิกขอ ๑๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหา
บุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  กลาวคือ การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอนซ่ึงเดิมไม
มีบุคลากรสังกัดวิทยาลัยแมฮองสอน จึงใหใชขอบังคับวาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปน
ผูอํานวยการฯโดยอนุโลม แตปจจุบันวิทยาลัยแมฮองสอนมีบุคลากรสังกัดแลว จึงไมควรใชขอบังคับ
วาดวย  การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนผูอํานวยการฯ และควรกลับมาใชขอบังคับวาดวยการสรรหา
บุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดี เหมือนกับคณะอ่ืนอีก ๕ คณะ จึงสมควรยกเลิกขอ ๑๔  

๔.  แกไขขอ ๑๑ (๔) และ (๕) โดยยายไปตอทาย (๑) เพ่ือใหมีข้ันตอนการนําเสนอ
วิสัยทัศนมากอนการเลือก 



 ๒๑

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

๑. อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกําหนดให เปนสวนหน่ึงของคณะ 
ครุศาสตร ดังนั้น อาจารยโรงเรียนสาธิตจึงมีฐานะเปนอาจารยของคณะครุศาสตร หากมีการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาสามารถขอตําแหนงทางวิชาการได ดังนั้น จึงควรเพิ่มใหอาจารยโรงเรียนสาธิต 
ซ่ึงเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของคณะครุศาสตรนั้น มีสิทธิในการเลือกดวย 

๒.  โรงเรียนสาธิตมีผูสอนอยู  ๒  แบบ  ถาเปนโรงเรียนสาธิตโดยท่ัว  ๆไป 
ของมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหลานี้ ถาเขาไปตอน
แรกก็จะสังกัดคณะครุศาสตร หรือศึกษาศาสตร ซ่ึงจะมีหนาท่ีสอนนักศึกษาอยูแลว แตไปทําหนาท่ี
เปนครูโรงเรียนสาธิต กรณีนั้นสถานะก็จะเปนอาจารยของคณะครุศาสตร แตมีโรงเรียนสาธิตบาง
แหงก็มีการกําหนดตําแหนงเปนครูดวย ซ่ึงแตกตางกันกับอาจารย ฉะนั้น เขาจึงแยกกัน หากเปน
อาจารยเหมือนกันเขาก็ใหสิทธิ สวนตําแหนงครูก็คงไวอยูเพราะวาสอนในระดับอนุบาล หรือเตรียม
อนุบาล  สําหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมนั้น ระดับสูงสุดคือ ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
ดังนั้น จึงควรแยกเปนสองสวน คือ (๑) อาจารยท่ีไปสอนโรงเรียนสาธิตและสังกัดคณะครุศาสตร 
และ (๒) ครูผูสอนหรือครูพี่เล้ียงท่ีเปนครูตั้งแตแรก ดังนั้น ควรพิจารณาใหรอบคอบอีกคร้ังหนึ่ง 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

๑.  เห็นชอบใหมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วา
ดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 

 ๑ .๑  แก ไขบทนิยาม  “บุคลากรของคณะ ” เพื่ อ ใหพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  มีสิทธิตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ๑.๒ แกไขขอ ๖ โดยใหยกเลิกขอ ๖ (๔) 
 ๑.๓ แกไขขอ ๑๑ โดยใหมีการนําเสนอวิสัยทัศนกอนท่ีจะมีการเลือก 

และใหเพิ่มความในวรรคทายเพ่ือใหกรรมการสรรหาแตละคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งช่ือ และ
ใหลงคะแนนโดยวิธีลับ 

 ๑.๔ ยกเลิกขอ ๑๔ เพ่ือใหการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอนกลับมา
ใชวิธีการตามขอบังคับฉบับนี้  

๒. มอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตามขอ ๑ แลวนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังตอไป 

 



 ๒๒

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

๓ .   มอบคณะกรรมการยกร างกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และขอบังคับ  
นําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในกรณีสิทธิของอาจารยโรงเรียนสาธิตไปพิจารณา 
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 

 
๕.๕  (ราง) คําสัง่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ 
 บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตําแหนงท่ีวาง 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดมีการ

เปล่ียนผูบริหารตําแหนงรองอธิการบดี เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตาม
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๕  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง) คําส่ัง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย  
(ก.บ.ม.) แทนตําแหนงท่ีวาง 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๕  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุ มัติ ใหแตง ต้ังอาจารยประคอง  ฤกษวัน เพ็ญ  รองอธิการบดี  เปน 

รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) รายละเอียดตาม 
(ราง) คําส่ังท่ีนําเสนอ  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป 

 
๕.๖  การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของคณะในชวงส่ีปขางหนา 
     เพื่อใชเปนกรอบในการสรรหาคณบดี 
  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา ดวยคณบดีคณะครุศาสตร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน รวม ๖ คน จะครบวาระการ
ดํารงตําแหนงคณบดีในวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวย  การสรรหาบุคคลเพื่อแตง ต้ัง เปนคณบดี  พ .ศ .  ๒๕๔๗  ขอ  ๑๓  กําหนดให มีการ 
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีใหแลวเสร็จไมนอยกวาหกสิบวันกอนครบวาระ คือให
ดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จกอนวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๒  

 
 



 ๒๓

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

  และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ัง
เปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของคณะ
ในชวงส่ีปขางหนา เพื่อใชเปนกรอบในการสรรหาคณบดี ดังนั้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา 

 
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

๑. ควรแตงต้ังคณะทํางานดําเนินการจัดทํากรอบในการสรรหาคณบดี 
๒. คณะทํางานของแตละคณะควรแยกกัน เพราะแตละคณะมีนโยบายแตกตางกัน 
๓. ควรมอบอธิการบดียกรางนโยบายและแผนพัฒนาของคณะในชวงส่ีปขางหนา 

เพื่อใชเปนกรอบในการสรรหาคณบดี แลวจึงแตงต้ังคณะทํางานมากล่ันกรอง  
๔. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดต้ังคณะนิติศาสตร เนื่องจากมีนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษามาหลายรุนแลว 
๕. สภามหาวิทยาลัยควรมอบหมายใหมหาวิทยาลัยไปศึกษาและนําขอมูลมา

นําเสนอแนวทางเกี่ยวกับการจัดต้ังคณะนิติศาสตร โดยคํานึงและศึกษาถึงความเปนไปไดในการ
จัดต้ัง 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. มอบอธิการบดีดําเนินการยกรางนโยบายและแผนพัฒนาของคณะในชวงส่ี
ปขางหนา เพ่ือใชเปนกรอบในการสรรหาคณบดี โดยใหกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาจําแนกเปน 
๕ คณะ และ ๑ วิทยาลัย 

๒. เห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรอง 
รางนโยบายและแผนพัฒนาคณะ ตามขอ ๑ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซ่ึง
องคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวยผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา และใหมีผูแทนคณาจารยจากทุกคณะ/วิทยาลัย และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ คือ รองศาสตราจารย ดร.อานนท เท่ียงตรง และรองศาสตราจารย ดร. 
บุญวัฒน อัตชู โดยมอบอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานเกี่ยวกับการแตงต้ัง
คณะกรรมการตอไป 

 
 
 
 



 ๒๔

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

๕.๗  การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ  
 หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะในชวงส่ีปขางหนา 

      เพื่อใชเปนกรอบในการสรรหาผูอํานวยการ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา ดวยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 
๓ คน จะครบวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการในวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๒  และตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  การสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวน
ราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๑๓ 
กําหนดใหมีการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการใหแลวเสร็จไมนอยกวาหกสิบวันกอน
ครบวาระ คือใหดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จกอนวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ัง
เปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน สํานัก 
ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะในชวงส่ีปขางหนา เพื่อใช
เปนกรอบในการสรรหาผูอํานวยการ  ดังนั้น นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

  
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

๑. ควรมีการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคล
เพื่อแตงต้ังเปนผูอํานวยการหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทา พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๑ (๑) และ (๔) เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและเปนกติกาอยางเดียวกันกับ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหปรับปรุงแกไขไปแลว โดยใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ 
ประกาศ และขอบังคับ ไปดําเนินการปรับปรุงแกไขไปพรอมๆกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๒. ควรใหกรรมการสรรหาพิจารณาความเหมาะสมการดํารงตําแหนงของ
ผูอํานวยการตามขอ ๑๑ (๔) อยางละเอียดและรอบคอบอยางแทจริง กรณีมีผูสมัครหรือ 
ผูไดรับการเสนอช่ือซ่ึงกรรมการสรรหาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีผูใดมีความเหมาะสม คณะกรรมการ
สรรหามีสิทธิแจงสภามหาวิทยาลัยวาไมมีผูใดเหมาะสม และขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเขามาใหมได  

 
 



 ๒๕

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. มอบอธิการบดียกรางนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน สํานัก ศูนย 

สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะในชวงส่ีปขางหนา เพ่ือใชเปน
กรอบในการสรรหาผูอํานวยการ  และใหคณะกรรมการชุดท่ีกล่ันกรองรางนโยบายและแผนพัฒนา
ของคณะในชวงส่ีปขางหนา เพื่อใชเปนกรอบในการสรรหาคณบดี ทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรอง 
รางนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะในชวงส่ีปขางหนา เพ่ือใชเปนกรอบในการสรรหาผูอํานวยการ กอนนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 ๒ .  มอบใหคณะกรรมการยกรางกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และขอบังคับ  
ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ัง
เปนผูอํานวยการหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา พ.ศ. 
๒๕๔๗ ดังนี้ 

 ๒.๑ แกไขบทนิยาม “บุคลากรของมหาวิทยาลัย” เพื่อใหพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ มีสิทธิตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ๒.๒ แกไขขอ ๑๑ เพื่อใหกรรมการสรรหาแตละคนมีสิทธิลงคะแนน
เลือกไดหนึ่งช่ือ และใหลงคะแนนโดยวิธีลับ 
 

๕.๘  หลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  
         พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 ผูชวยศาสตราจารยไพศาล  สิทธิเลิศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ 

ท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๑  เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑  
มีมติเห็นชอบใหคณะวิทยาการจัดการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ ไปแลวนั้น 

 บัดนี้ คณะวิทยาการจัดการไดพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ พุทธศักราช ๒๕๕๑  เรียบรอยแลว  ผานการกล่ันกรองจาก 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๑  เม่ือวันท่ี  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๕.๘  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร 
ตามมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 



 ๒๖

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

๑. เ ม่ือเปนหลักสูตรธุรกิจระหวางประเทศ  ก็จะคลายกับหลักสูตรสากล   
การสอนจึงควรเปนภาษาอังกฤษดวย  นอกจากน้ีเร่ืองภาษาอยางเดียวยังไมเพียงพอ ตองมีการศึกษา
ดานวัฒนธรรม หรือท่ีเรียกวา Asian Studies หรือ Europe Studies ซ่ึงรวมไปถึงเศรษฐกิจ ประวัติ
ศาตร และการเมืองดวย  จึงควรคํานึงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยดวยวาจะสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดแคไหนอยางไร นอกจากน้ี การที่เปนธุรกิจระหวางประเทศ ควรระบุดวยวาเปนประเทศไหน
อยางไร ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัย ANU ประเทศฮองกง หลักสูตรธุรกิจระหวางประเทศจะมีการ
จัดเปน ๒ แผน แผนท่ี ๑ คือ Asia Plan และ แผนท่ี ๒ คือ Europe Plan โดยมุงเนนใหนักศึกษามีความ
กวางไกลและสามารถทํางานในระดับตางชาติได สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจสามารถ
จัดหลักสูตรท่ีเปนลักษณะ Asia Plan ได โดยอาจจัดใหนักศึกษาไดมีโอกาสไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 
ท่ีมีความสัมพันธกัน จํานวน ๑ ภาคการศึกษา ซ่ึงเปาหมายสําหรับ Asia Plan นี้ท่ีมองไวก็คือ เมือง
เซินเจิ้น ประเทศจีน  ในสวนของ Europe Plan นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมก็มีมหาวิทยาลัย 
ท่ีมีความสัมพันธกันอยูแลว เชน  BBS โดยนักศึกษาท่ีไปเรียนก็จะไดท้ังภาษาและวัฒนธรรมดวย  

๒. หลักสูตรนี้ควรปรับปรุงใหมีคุณภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตรสากล ซ่ึงจะมีหมวดวิชาเอก เชน  การบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance) ซ่ึงเปน
รายวิชาท่ีควรใหความสนใจ  การตลาด ( Marketing )  การสรางคนใหเปนผูจัดการหรือเถาแกนอย 
และ การคาขามแดน  (Cross-Border Trade หรือ Cross-Border Commerce) ก็เปนรายวิชาท่ีจําเปน
และเปนประโยชน รายวิชานี้ควรจะใหเกิดข้ึน เนื่องจากยังไมเคยเห็นมหาวิทยาลัยไหนสอนในเร่ืองนี้
เลย ท้ังท่ีประเทศไทยของเราทําการคาขามแดนกับกัมพูชา พมา หรือจีนมูลคาเปนหม่ืนๆลาน 
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และวิธีดําเนินการศุลกากรตางๆ    

๓. คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรเปนส่ิงสําคัญ หากจะยกระดับการสอน
ภาษาตางประเทศ ควรเนนอาจารยประจําหลักสูตรซ่ึงมีคุณวุฒิโดยตรงและสามารถสอนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษได  

๔. ในสวนของโครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตท่ีระบุไว ๑๓๙ หนวยกิต  
แตเม่ือนับจริงแลวได ๑๔๕ หนวยกิต เนื่องจากมีการเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษมาอีกสองรายวิชา  
คือ รายวิชา ๐๑๐๓ กับ ๐๑๐๔ เพื่อใหครบ ๑๒ หนวยกิตตามเกณฑของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ซ่ึงสองรายวิชานี้ไมมีในแผนการเรียน 

๕. คําอธิบายรายวิชาในภาคผนวก ง บางรายวิชาเขียนเปนภาษาอังกฤษ แตบาง
รายวิชาเขียนเปนภาษาไทย จึงควรปรับปรุงใหเปนไปในทางเดียวกัน 

๖. โครงสรางของหลักสูตรวิชาประกอบไปดวยวิชาบังคับของการศึกษาท่ัวไป
จํานวนมาก จึงมองไมเห็นความแตกตางจากหลักสูตรบริหารธุรกิจปกติท่ีมีอยูเดิม ควรทําใหหลักสูตร
มีความโดดเดนและสะทอนความเปนธุรกิจระหวางประเทศ รายวิชาท่ีกําหนดเปนวิชาเลือกเสรี เชน 



 ๒๗

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

๗. เนื่องจากเอกสารที่มานําเสนอยังไมมีผูรับรองความถูกตองของขอมูล ดังนั้น 
ตอไปเอกสารท่ีมานําเสนอในท่ีประชุมควรจัดทําใหเปนเอกสารที่สมบูรณ  

๘. การจัดหลักสูตรโดยมีเปาหมายเพ่ือบริการบุคลากรหรือนักธุรกิจในทองถ่ิน
เพียงเพื่อใหมีความรูไปประกอบอาชีพไดนั้นไมควรนํามาจัดเปนหลักสูตรปริญญาแตควรจัดเปน
หลักสูตรพิเศษซ่ึงใชเวลาไมนานและใหประกาศนียบัตรเม่ือเรียนจบหลักสูตร แตกรณีจะจัดหลักสูตร
ปริญญาควรมีคุณภาพเปนตัวนํา ขณะนี้ยังขาดสวนท่ีสําคัญ โดยหากจะพูดถึงหลักสูตรสากล
ภาษาอังกฤษยังเปนแคสวนเดียว ยังตองมีเร่ืองวัฒนธรรม วิธีการ และกฎหมายประกอบดวย 
นอกจากนี้ในเร่ืองอาจารยประจําหลักสูตรก็สําคัญ ควรหาขอมูลและปรึกษากับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณและเปนไปตามเกณฑ เพราะหากไมเขาเกณฑ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก็จะสงเร่ืองกลับมาและอาจทําใหเสียเวลา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 มอบคณะวิทยาการจัดการไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
๕.๙  การแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร 
         (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘)   

 ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยไดรับแจงจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว  และ
มหาวิทยาลัยสงไปเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรนั้นพบวาอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและ
การละคร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘) ไมสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  เนื่องจากคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรไมตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

 บัดนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๙ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



 ๒๘

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘) ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 

๕.๑๐  โครงสรางการบริหารงานและอัตรากําลังของสํานักงานสภาคณาจารย 
           และขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอที่ประชุมวา สภาคณาจารยและ

ขาราชการเปนองคกรหน่ึงตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซ่ึงไดมีโครงสรางและบทบาทหนาท่ีในการทํางาน จึงประสงคจะขอตั้งสํานักงานสภาคณาจารยและ
ขาราชการใหเปนสวนงานภายในข้ึน เพื่อใหสามารถกํากับดูแลงานใหเปนไปตามเปาประสงค  
โดยไดปรึกษาทางมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และมหาวิทยาลัยมอบหมายใหผูบริหารและกรรมการ
สภาคณาจารยและขาราชการประชุมเพื่อจัดทําโครงสรางการบริหารงานและอัตรากําลังของ
สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    

 ซ่ึงผูบริหารและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑๐  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติโครงสรางการบริหารงานและอัตรากําลังของสํานักงานสภาคณาจารย

และขาราชการ ตามรางท่ีนําเสนอ 
 
๖.๑  ระดมความคดิจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       - แนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 เล่ือนไปนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 
 

๖.๒    การอุทธรณผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารยพรพิมล  วงศสุข            
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุม ดังนี้     

  ๑.  อาจารยพรพิมล วงศสุข อาจารยระดับ ๗  มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือขออุทธรณผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามบันทึกขอความ 



 ๒๙

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

 ๒.  ประเด็นท่ีอาจารยพรพิมล วงศสุข ขออุทธรณคือ ไดอานขอสังเกตของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว  และไดปรึกษากับผู ท่ี มีความรูสถิติด านวิจัยโดยเฉพาะ  
และมีความเห็นวาสามารถอธิบายช้ีแจงขอสังเกตผลงานวิชาการไดตามท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ไดใหขอสังเกต 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  ๑ .  รั บ เ ร่ื อ ง อุทธรณ ของ  อาจ ารย พรพิ มล  วงศ สุ ข  ตามข อ บั ง คับ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ขอ ๑๗ 

  ๒.  ใหสงเร่ืองอุทธรณของ อาจารยพรพิมล วงศสุข ใหคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาคําอุทธรณตอไป 

 
๖.๓    การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 
 อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ขอปรึกษาท่ีประชุมวา  ตามท่ีได

ทราบวากรรมการผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดรับหนังสือจากคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รูสึกไมสบาย
ใจเพราะแตเดิมคิดวาเปนเร่ืองภายในเทานั้น จึงขออภัยท่ีผูทรงคุณวุฒิตองรับทราบในสวนนี้ โดยเร่ือง
นี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยโดยไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ
สรรหาเรียบรอยแลว เม่ือมีขอทักทวงจึงขอทราบความเห็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเร่ืองนี้ 

 
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

๑. เนื้ อหาสาระของหนัง สือดั งกล าว  ได มีการอ าง อิงว าการกระทํ าของ 
สภามหาวิทยาลัยอาจเขาขายผิดกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ฐานเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบ เนื่องจากขณะน้ีสภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิข้ึนมาใหม  
ท้ังท่ีกอนหนานี้ไดมีการติดตอทาบทามบุคคลที่จะเปนผูทรงคุณวุฒิชุดเกาไปแลว  จึงอาจเปนส่ิงท่ีทํา
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏขาดความนาเช่ือถือตามท่ีไดมีการตั้งคณะบุคคลข้ึนมาดําเนินการใดๆและมีผล
เกี่ยวพันไปถึงบุคคลภายนอกแตสุดทายก็ไมไดเปนไปตามน้ัน กอใหเกิดความเสียหายและอาจมีการ



 ๓๐

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

 อยางไรก็ตาม ขณะนี้มีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาใหมและยังไมไดมีการ
ทาบทามผูทรงคุณวุฒิชุดใหม สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงควรทําหนังสือไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อทวงถามความเห็นเปนลายลักษณอักษร เนื่องจากขอหารือไปต้ังแตวันท่ี ๓ มิถุนายน 
๒๕๕๑ เปนเวลาเกือบ ๕ เดือนแลวท่ียังไมไดรับคําตอบมา หากคณะกรรมการกฤษฎีกายังไมตอบจึง
จะเร่ิมทาบทามผูทรงคุณวุฒิชุดใหม เพ่ือไมใหเกิดขอกลาวหาวาไดดําเนินการไปโดยไมรอความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และถาจะมีการรองเรียนข้ึนไปก็จะช้ีแจงไดวาไดใชหวงระยะเวลา
พอสมควรและไดมีการทวงถามเปนลายลักษณอักษรแลว จะไดไมเกิดความเสียหายเปนรอบท่ีสอง 
นอกจากนี้ ในชวงนี้ไมควรมีหนังสือแจงยกเลิกไปยังผูทรงคุณวุฒิชุดแรกเพราะหากคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตอบมาทันเวลาและใหความเห็นวากระบวนการสรรหาชุดเดิมเปนอันใชได  ก็ยังสามารถ
กลับไปใชการสรรหาชุดเกาไดอยู เพราะการสรรหาคร้ังท่ีสองนี้ขณะน้ีก็ยังเปนเพียงกระบวนการ
ภายในของมหาวิทยาลัย 

๒. เม่ือขอความเห็นไปแลว ถึงอยางไรก็ตองรอความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แตกระน้ันกระบวนการสรรหาก็ยังตองดําเนินตอไป แตเม่ือดําเนินการแลวข้ันตอนในการจะไป
ทาบทามหรือท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอกควรจะตองระมัดระวังอยางมาก และผูท่ีเกี่ยวของกับการ 
สรรหาก็ไมควรนําไปเผยแพรใหบุคคลภายนอกทราบกอน  

๓. คณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีดูแลกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตางเปน
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงและมีบทบาทในสังคมซ่ึงมีภารกิจมากมาย ประกอบกับชวงนี้ในกรุงเทพมหานคร
คอนขางมีปญหาเร่ืองการเมือง จึงอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหการดําเนินการประชุมจัดทําความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนไปอยางลาชา และการจะไปกําหนดระยะเวลาใหคณะกรรมการกฤษฎีกา
นั้นคงเปนเร่ืองยาก 

๔. ควรมีหนังสือทวงถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อแสดงใหเห็นวา 
สภามหาวิทยาลัยไมไดนิ่งเฉยหรือปลอยปละละเลย และควรรอฟงอีกสักระยะจนกวาเวลาท่ียื่นขอ
ความเห็นครบ ๖ เดือน สําหรับการดําเนินการกระบวนการสรรหาก็ใหดําเนินตอไปอยางระมัดระวัง 
แตท้ังนี้เร่ืองท่ีตองเกี่ยวของกับบุคคลภายนอกก็ควรชะลอไวกอน 



 ๓๑

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
     มอบใหมหาวิทยาลัยทําหนังสือทวงถามความเห็นไปยังคณะกรรมการ

กฤษฎีกา และใหรอฟงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกสักระยะหนึ่งจนกวาเวลาท่ียื่นขอ
ความเห็นจะครบ ๖ เดือน สําหรับการดําเนินการกระบวนการสรรหาก็ใหดําเนินตอไป 

 
๖.๔   การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป   
 วันอังคารท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเอ้ืองผ้ึง  

ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  และ  
 วันศุกรท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หองประชุมเอ้ืองผ้ึง ช้ัน ๒ 

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

         อมตะ  ปญจไชยา 
(นางสาวอมตะ  ปญจไชยา) 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
       กนกวรรณ  พวงลังกา 

(นางกนกวรรณ  พวงลังกา) 
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

           ถนัด    บุญชัย 
(อาจารยถนัด    บุญชัย) 

             รองอธิการบด ี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


